

**THÔNG TIN KỶ NÀY:**

- Lời chào của Hiệu trưởng
- Sự kiện tháng Ba và tháng Tư



Học sinh mẫu giáo và lớp Lá đang xem chăm chú màn trình diễn ảo thuật ở một sân khấu tại khu vực núi Lớn ở Vũng Tàu. Trong khi đó, bức hình bên dưới cho chúng ta thấy được một chút gì đó sợ hãi của các hành khách nhỏ tuổi khi di chuyển bằng cáp treo!

**TẦM NHÌN**

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính thưa Quý Phụ huynh,

Những ngày cuối cùng của học kì đang đến và các em sẽ kết thúc học phần 3 này sau ngày thứ Tư, 22/04/2015.

Bản tin bên dưới sẽ cung cấp cho Quý Phụ huynh thông tin cụ thể về một học phần khá bận rộn. Học phần 4 sẽ là thời gian tập trung cao độ cho việc củng cố kiến thức, ôn tập và chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi cuối năm với khối lượng công việc sẽ nhiều hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ dành thời gian cho việc luyện tập các tiết mục biểu diễn vào ngày lễ Tổng kết sẽ diễn ra vào Thứ năm, 25/06/2015 tại nhà hàng Maxim's.

Trong tuần đầu tiên của học phần 4, Quý Phụ huynh sẽ được yêu cầu hoàn thành một khảo sát trực tuyến. Những thông tin thu thập được sẽ là cơ sở để chúng tôi tiếp nhận, cải thiện, và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường. Xin Quý vị vui lòng bỏ chút thời gian quý báu để hoàn thành khảo sát này (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) khi nhận được thông báo từ Trường.

Một lưu ý quan trọng dành cho Phụ huynh khối Song ngữ về thời gian thi học kì chương trình tiếng Việt của các em như sau:

Khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5: **15/05 đến 21/05/2015**

Khối trung học từ lớp 6 đến lớp 9: **04/05 đến 15/05/2015.**

Thời gian thi cụ thể sẽ được gửi đến Quý vị trước ngày thi của các em.

Một lời khuyên chân thành cho các em là hãy dành một phần thời gian của kì nghỉ để ôn tập kiến thức cho kì thi quan trọng này. Kính chúc Quý Phụ huynh, các em học sinh và giáo viên toàn trường sẽ có một kì nghỉ thật vui và thoải mái trước khi quay trở lại Trường vào ngày thứ Hai, 04/05/2015.

Trân trọng.

Dudley Schroeder
Hiệu Trưởng



Trên: Tự tin trong giao tiếp: các học sinh lớp tiếng anh của cô Michelle đã hoàn thành dự án về những câu chuyện ngắn kết hợp giữa các môn Khoa học, Địa lý và Anh văn.

Dưới: Tư duy phản biện: Một nhóm khác chịu trách nhiệm mô phỏng hình ảnh sự phun trào mạnh nhất chỉ bằng việc tận dụng một vài vật liệu phổ biến tại nhà. Suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận trong thao tác là hai yêu cầu chính được đặt ra.



Lời nhắc nhở cho kì thi sắp đến:

- Kì thi cho học sinh quốc tế từ lớp 1 đến lớp 8 sẽ bắt đầu từ ngày **02/06/2015**
- Kì thi IGCSE năm nay sẽ bắt đầu từ ngày **04/05/2015**
- Vui lòng giữ im lặng khi di chuyển ở tầng 3 để tránh ảnh hưởng đến các em học sinh IGCSE đang hoàn thành bài thi của mình.



Sự kiện nổi bật trong tháng Ba và tháng Tư

Tháng Ba và tháng Tư là một khoảng thời gian khá bận rộn cho trường chúng ta. Chúng tôi xin tóm tắt một số hoạt động chính bên dưới. Thông tin và hình ảnh chi tiết sẽ được đính kèm trong bản tin tháng Năm.

Hội trại: Tiếp nối sự thành công của hội trại lần trước, hội trại lần này được tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng cắm trại sinh thái tại Long Hải. Xuyên suốt thứ Sáu và thứ Bảy, các em đã cùng hòa mình vào các hoạt động tập thể như: thiết kế võng, vượt sông, trang trí cờ đội, ném trứng, cướp cờ, biểu diễn múa rối và cùng kể những câu chuyện ma. Các em cũng được thưởng thức tiệc nướng ngoài trời với phần đóng góp của thầy Riaan, kết hợp với đốt lửa trại. Bữa tiệc thật sự rất tuyệt vời và thậm chí còn khá nhiều thức ăn để dành cho bữa sáng hôm sau.

Lễ hội mùa xuân: Lần đầu tiên, chúng ta tổ chức mừng Lễ Phục Sinh với những tiết mục biểu diễn sinh động cùng với các hoạt động thú vị tại trường. Chương trình bao gồm các trò chơi cho học sinh từ khối tiểu học trở lên, phần trình diễn cá nhân của Betty, Brian, Carol và Anna. Cuộc thi vẽ trứng giữa các Nhà để chọn ra những quả trứng được trang trí đẹp nhất. Thêm vào đó, còn có thi đá bóng, và trò chơi rượt bắt dành riêng cho các em học sinh nhỏ. Buổi chiều được kết thúc bằng màn trình diễn đáng yêu của dàn đồng ca của trường với một bài hát của Bruno Mars.

Ngày hội Quốc tế: là một phần trong môn Khoa học xã hội, trong ngày này các em sẽ thuyết trình về một quốc gia do mình tự lựa chọn. Đây cũng là sự kết hợp với chương trình học EPP và điểm số sẽ được dựa trên phần thuyết trình của các em trước Giáo viên, Phụ huynh và bạn bè. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Phụ huynh, các em đã dựng nên một tấm áp phích lớn trình bày thông tin về đất nước được chọn. Sau đó, các học sinh mang lên một món ăn đại diện cho đất nước đó và giải thích với Phụ huynh những điểm đặc sắc của quốc gia vừa nói. Với hơn 30 món ăn khác nhau, Phụ huynh, giáo viên và học sinh đều được mãn nhãn và cảm thấy "vừa bụng" với những điều các em mang đến trong ngày hôm ấy. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đóng góp của quý vị cho sự thành công của ngày hội.

Hoạt động khác:

Học sinh lớp tiếng Anh (lớp 7 đến lớp 9), dưới sự hỗ trợ của cô Michelle trong bài những câu chuyện ngắn đã chia nhóm lập dự án mô phỏng hoạt động núi lửa phun trào. Nhóm thắng cuộc là nhóm đã cho núi lửa nổ chỉ với việc sử dụng bột nở và hỗn hợp giấm ăn.

Tất cả những thành công trên đang dần hoàn thiện mục tiêu giáo dục toàn diện mà Trường hướng đến: Học tốt, Tự tin trong giao tiếp, Sử dụng thành thạo công nghệ, Xây dựng được tư duy phản biện và Sống có trách nhiệm với cộng đồng.